

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม ชมรม “STRONG โรงพยาบาลบ้านธิ ไสสะอาด ด้านทุจริต”

เพื่อพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ในสังกัด	๑.มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล ๒.มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๓.มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด ๔.มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บ้านธิ ทุกคน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการใช้ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ๑๐๐% ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานตาม ระเบียบพัสดุ ไม่มีข้อร้องเรียน	กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	สมาชิกชมรม “STRONG โรงพยาบาลบ้านธิ ไส สะอาด ด้านทุจริต”
๒.การป้องกันการรับสินบน “No Gift Policy”	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่ ๒.มาตรการป้องกันการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาพยาบาล ข้าราชการ ๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค		๑.เจ้าหน้าที่ตระหนักและมีความ มุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด มั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ		

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๕.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ ทุกคน		กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	สมาชิกชมรม “STRONG โรงพยาบาลบ้านธิ ใสสะอาด ต้านทุจริต”
๓. การละทิ้งหน้าที่ราชการ	๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๒.การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ ทุกคน	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนจากงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.มีจิตอาสาในหน่วยงาน/มีการทดแทนงานกันในหน่วยงาน ๑๐๐%	กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	สมาชิกชมรม “STRONG โรงพยาบาลบ้านธิ ใสสะอาด ต้านทุจริต”
๔. การจัดทำรายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม	๑. ติดตามการร้องเรียนจากคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ๒.ติดตามผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ ทุกคน	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.ไม่มีข้อแก้ไขที่สำคัญ จากหน่วยงานที่ตรวจสอบ	มีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔	สมาชิกชมรม “STRONG โรงพยาบาลบ้านธิ ใสสะอาด ต้านทุจริต”